



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ไทยรัฐ ไทยโพสต์ เดลินิวส์ ผู้จัดการรายวัน มติชนออนไลน์ สำนักข่าวไทย ทีวีทุกช่อง ไทยรัฐออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว ที่กรมสบส. มีการเสวนาหัวข้อ "ผ่อนปรนกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์" โดย นพ.โสภณ เมฆธน ประธาน บอร์ด อภ. กล่าวว่า กัญชายังคงเป็นยาเสพติด ยังไม่ได้อนุญาตให้ใช้เพื่อสันตนาการ และไม่ได้ให้อิสระในการปลูก การปลดล็อกจะต้องทำเป็นขั้นเป็นตอน ส่วนเรื่องการขอสิทธิบัตรจากบริษัทต่างชาติ 11 รายการนั้น อยากรให้ทางกรมทรัพย์สินฯ เปิดเผยรายละเอียดว่ามีกี่ตัว อยู่ในขั้นตอนไหน และจะดำเนินการอย่างไรต่อไป เพื่อให้เกิดความชัดเจน และเนื่องจากเป็นหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน หากเกิดความขัดแย้งหรือมีความเสียหายอาจมีการนำเรื่องเข้ากรม. เบื้องต้นได้ให้ทีมกฎหมายของ อภ.ทำหนังสือสอบถามกรมทรัพย์สินฯ เรื่องคำขอสิทธิบัตรกัญชา หากกรมทรัพย์สินฯ ยืนยันว่าไม่มีผลกระทบก็จะยึดตามนั้น ทั้งนี้ อภ.ยังไม่ได้ยุติการดำเนินการวิจัย สกัด รวมถึงการตั้งโรงงาน เพราะเห็นว่าถ้าชะลอเรื่องนี้ผลเสียคือ จะไม่มีน้ำมั่นกัญชาใช้เลย</p>
<p>ไทยโพสต์ มติชนออนไลน์ สำนักข่าวไทย เว็บไซต์ไทยโพสต์</p>	<p>-นายนิยม เดิมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า กัญชา เป็นพืชที่ดูดซึมธาตุเหล็ก ดังนั้นต้องควบคุมการปลูกให้ดี และผู้ขออนุญาตปลูกต้องเป็นนิติบุคคล หน่วยงานของรัฐ มีโรงเรือนปิด ปลอดภัย และมีการกำหนดปริมาณในการปลูก เพื่อให้พอกับความต้องการ แต่บุคคลทั่วไปไม่สามารถปลูกได้ เพราะกัญชายังถือเป็นยาเสพติด การขออนุมัติปลูกยังต้องผ่านคกก.ยาเสพติดด้วย ซึ่งขณะนี้ผู้ขออนุญาตและใช้ประโยชน์จากกัญชาของกลางยาเสพติด มีม.รังสิต และอภ.</p> <p>-ด้าน ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน อาจารย์ประจำภาค วิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล กล่าวว่า กฎหมายยาเสพติดของ ป.ป.ส. และร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติด ฉบับ สนช. มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ ลดความผิดของผู้เสพให้เป็นผู้ป่วย ส่วนเรื่องผลิตภัณฑ์ที่มาจากสารสกัดต้องดูเรื่องการรับรองกำกับว่าเป็นแบบแพทย์แผนไทยหรือแผนปัจจุบัน การวิจัย ตำรับยาที่ไม่ได้วิจัยแต่ใช้เป็นทางเลือก ซึ่งต้องใช้ให้สมดุลและปลอดภัย</p>
<p>มติชน ผู้จัดการออนไลน์ สำนักข่าวไทย</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า กรม.ได้รับหลักการร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดของสนช. ซึ่งกัญชายังคงอยู่ในบัญชียาเสพติดประเภท 5 เหมือนเดิม แต่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ผู้ดำเนินการต้องเป็นหน่วยงานรัฐ และมีกำหนดระยะเวลาในการใช้ 5 ปี แต่ต้องมีกฎหมายรองรับ ซึ่งจะเร่งดำเนินการต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต กล่าวว่า การวิจัยใช้กัญชารักษาอาการทางจิตเวช แยกเป็นการใช้แบบทั้งหมดและการใช้สารสกัด ซึ่งจากงานวิจัยพบว่า การใช้แบบทั้งหมด ในระยะแรกมีอาการเสพยาได้แต่ไม่รุนแรง ในระยะ 1-2 วัน มีคลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียน ประสาทหลอน หูแว่ว สิ่งที่เป็นห่วงคือเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี อาจมีการใช้กัญชา เพราะจะทำให้มีฤทธิ์ข้างเคียงต่อความจำและสมาธิสั้น มีผลต่อการทำงานของสมองที่แยลงอย่างถาวร และในวัยรุ่นอาจส่งผลให้ป่วยเป็นจิตเวช</p>
<p>ไทยรัฐ มติชน กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ ผู้จัดการรายวัน เว็บไซต์ thaiquote เว็บไซต์ประชาไท ไทยรัฐออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p><b>สิทธิบัตรสารสกัดกัญชา</b></p> <p>-เสนอข่าว ในการแถลงข่าว "ภาคประชาชนจับโกหกกรมทรัพย์สินทางปัญญา ด้อยประสิทธิภาพ ตรวจสอบคำขอสิทธิบัตรกัญชาทำคนทั้งชาติเสียหาย" โดยนายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี กล่าวว่า จากการตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่ามีคำขอจดสิทธิบัตรกัญชา 12 ฉบับ ในจำนวนนี้มี 1 ฉบับที่อยู่ในสถานะละทิ้งไปแล้วอย่างสมัครใจ อีก 7 ฉบับอยู่ในขั้นตอนประกาศโฆษณาว่าจะมีผู้คัดค้านหรือไม่ และอีก 3 ฉบับอยู่ในขั้นตอนการยื่นคำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ และมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะตรวจเจอคำยื่นขอสิทธิบัตรกัญชาเพิ่มขึ้นอีก ทั้งนี้ คำขอทั้งหมดพบว่าขัดต่อพ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ดังนั้นจึงควรตกไปตั้งแต่ขั้นตอนการยื่น สิ่งที่ต้องทำทันทีในตอนนี้อคือ สั่งยกเลิกคำขอจดสิทธิบัตรกัญชาทั้งหมด ซึ่งอธิบดีกรมทรัพย์สินฯ มีอำนาจที่จะยกเลิกได้ แต่ถ้าไม่ทำก็ถือว่าเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ รมว.พาณิชย์ และรัฐบาลจะต้องร่วมรับผิดชอบ ทั้งนี้ คำขอที่ยื่นมาจากบริษัทเดียวกัน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บไซต์มติชนสุดสัปดาห์,มติชนออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์mthai</p> <p>เนชั่นทีวี นิวส์ทีวี</p> <p>สำนักข่าวอิศรา</p> <p>สปริงนิวส์</p> <p>มติชน ไทยรัฐ</p> <p>ไทยรัฐออนไลน์</p> <p>เนชั่นทีวี สำนักข่าวไทย</p> <p>นิวส์ทีวี</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>ไทยรัฐ</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>ถึง 8 คำขอ เป็นลักษณะผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชา ของบริษัทสัญชาติอังกฤษ แต่การยื่นจดสิทธิบัตรในไทยอยู่ภายใต้การร่วมมือกับบริษัทประเทศญี่ปุ่น ชื่อบริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเคยเดินทางไปบริษัทนี้ และยังเป็นบริษัทที่อยู่ในโครงการรัฐบาลซื้อฟู้ดเมโทรโพลิสด้วย</p> <p>ด้าน น.ส.กรรณิการ์ กิจติเวชกุล รองประธานกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน กล่าวว่า ข้อเรียกร้องในขณะนี้ คือ 1.ให้อธิบดีกรมทรัพย์สินฯ สั่งยกเลิกคำขอจดสิทธิบัตรกัญชาทั้งหมดโดยทันที 2. อภ.และม.รังสิต ฟ้องร้องกรมทรัพย์สินฯ ในฐานะความผิดละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และฟ้องศาลทรัพย์สินทางปัญญา เกี่ยวกับการกระทำผิดพ.ร.บ.สิทธิบัตร เนื่องจากเป็นผู้เสียหายโดยตรง รวมถึงผู้ป่วยที่คิดว่าจำเป็นต้องใช้กัญชาในการรักษา ถือเป็นผู้ใช้ประโยชน์สามารถฟ้องได้ และ 3.หากไม่มีการดำเนินการใดๆ และไม่มีข้อสั่งการใดจากรมว.พาณิชย์หรือรัฐบาลภายใน 1 เดือน จะฟ้องต่อ ป.ป.ช.ให้ตรวจสอบฐานะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และในวันที่ 20 พ.ย.นี้ เครือข่ายภาคประชาชนจะขอเข้าร่วมเวทีที่ สนช.เชิญกรมทรัพย์สินฯ มาให้ข้อมูลเรื่องสิทธิบัตรกัญชา</p> <p>-ด้าน นายสมชาย แสงการ เลขานุการ วิป สนช. กล่าวว่า สนช.ส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจุบันกัญชายังเป็นยาเสพติดต้องห้าม ไม่สามารถเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ได้รับการคุ้มครองทางสิทธิบัตรตามกฎหมายได้ ดังนั้น กรมทรัพย์สินฯ ต้องไม่รับจดสิทธิบัตรดังกล่าว และต้องเพิกถอนคำร้องขอขึ้นจดสิทธิบัตรทันที หากไม่เพิกถอน เมื่อร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านสนช. และมีผลบังคับใช้แล้ว จะทำให้ต่างชาติได้รับรองการจดสิทธิบัตร และส่งผลกระทบต่อการทำกรวิจัยค้นคว้าทางการแพทย์ของหน่วยงานภาครัฐหรือมหาวิทยาลัย เนื่องจากต้องไปขออนุญาตจากเจ้าของสิทธิบัตรที่เป็นต่างชาติก่อน จึงต้องเชิญอธิบดีกรมทรัพย์สินฯ มาชี้แจงต่อวิป สนช. ในวันที่ 20 พ.ย.นี้</p> <p>-แหล่งข่าวก.พาณิชย์ เปิดเผยว่า นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัด ก.พาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมทรัพย์สินฯ จัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดตามที่มีการตั้งข้อสังเกตต่างๆ เพื่อนำไปชี้แจงต่อสนช. และกำชับเรื่องการชี้แจงสื่อมวลชนหลังหารือกับสนช.แล้ว</p> <p>-เสนอข่าว ภาณุ อัจฉรา เอกแสงศรี นักวิชาการอิสระ แถลงว่า ตรวจสอบฐานข้อมูลของกรมทรัพย์สินฯ พบคำขอเพิ่มอีก 1 คำขอ จากเดิม 11 คำขอ ประเด็นสำคัญคือมีคำขอ เลขที่ 0901002472 ระบุว่าต้องยื่นตรวจสอบการประดิษฐ์ภายในวันที่ 19/08/2561 ซึ่งเลยกำหนดเวลาแล้วสามารถละทิ้งได้ แต่ยังคงสถานะอยู่บนเว็บไซต์ กรมทรัพย์สินฯ ต้องเร่งตรวจสอบคำขอและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตรให้มีประสิทธิภาพกว่านี้ อีกทั้งระยะเวลาตรวจสอบสิ่งประดิษฐ์ 5 ปีนั้นยาวนานเกินไป ควรปรับแก้ให้เหลือเพียง 1 ปี ซึ่งเคยเสนอในร่าง พ.ร.บ.สิทธิบัตรฯ ฉบับใหม่แล้ว</p> <p>-เสนอข่าว นายนิมิตร เทียนอุดม ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวว่า ขณะนี้ความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้ว ทั้งตัวกฎหมายที่สนช.ต้องรอความชัดเจน อยากให้กรมทรัพย์สินฯ แสดงความรับผิดชอบด้วยการตอบคำถามแต่ละข้อ ว่าผิดต่อมาตรา 5 และ 9 แคว้น อย่างไร หากมีคำขอที่ชัดเจนจริงๆ ต้องถอนออกไป แต่หากคิดว่าไม่ชัดเจนก็ต้องแจ้งออกมา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกวิป สนช. โพสต์เฟซบุ๊กว่า สำคัญของร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับสนช. ที่ผ่านครม.นั้น เป็นการปลดล็อกกัญชาและกระท่อมให้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้เฉพาะในบางพื้นที่ ที่ประกาศโดย ป.ป.ส. เช่นเดียวกับร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ กมธ.พิจารณาร่างกฎหมาย ซึ่งจำเป็นต้องเลื่อนไปเพื่อรอการชี้แจงจากกรมทรัพย์สินฯ เรื่องสิทธิบัตร ที่มีบริษัทต่างชาติยื่นขอไว้ ในวันอังคารหน้า</p>
<p>ไทยโพสต์ไทยรัฐ ผจก.</p> <p>รายวัน 360 องศา ไทย</p> <p>โพสต์ กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>ข่าวสด ทีวีช่องTNN24</p> <p>สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น</p>	<p><b>รพ.เอกชนปฏิเสถการรักษา</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยว่า ขณะนี้ความผิดของรพ.พระราม 2 ที่ชัดเจน คือ 1.นำที่จอดรถมาดัดแปลงเป็นอาคารผู้ป่วยนอกโดยไม่ขออนุญาต มีความผิดตามพ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ได้มีคำสั่งปิดไปเมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2.มีคำสั่งลงโทษปรับฐานทำความผิด พ.ร.บ.สถานพยาบาล 3.ได้สั่งให้รพ.พระราม 2 ปรับปรุงในส่วนที่ไม่ตรงตามมาตรฐาน พ.ร.บ.สถานพยาบาลใน 15 วัน หากยังไม่ดำเนินการจะเพิกถอนใบอนุญาต และ 4.ประเด็นที่ถือเป็นความผิดร้ายแรงในพ.ร.บ.สถานพยาบาล จะมีนำเรื่องเข้าสู่กก.พิจารณาในวันที่ 19 พ.ย. นี้</p> <p>ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผอ.สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กล่าวว่า ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องบางส่วนเข้ามาพูดคุยในประเด็นต่างๆ คาดว่าใช้เวลาไม่นานจะได้ข้อสรุป กรณีการให้บริการหญิงที่ถูกสาดน้ำกรด จะเชิญผู้เกี่ยวข้อง ผู้เชี่ยวชาญจากราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน สพฉ. และแพทยสภา มาให้ความเห็นว่าการดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานการรักษากรณีฉุกเฉินหรือไม่ ก่อนจะส่งให้อนุกรรมการสอบสวน ข้อเท็จจริงพิจารณาและตัดสิน</p> <p>-เสนอข่าว นางจันทนา จินดาถาวรกิจ ผอ.กองกฎหมาย สปส. ได้รับมอบอำนาจจาก อธิบดี สปส. ชี้แจงกรณี นาย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผจก.รายวัน 360 องศา กรุงเทพมหานคร</p> <p>ผจกรายวัน 360 องศา โพสต์ทูเดย์ ไทยรัฐ คมชัดลึก เดลินิวส์ ไทยโพสต์ M2F เว็บไซต์ เนชั่นทีวี</p>	<p><b>อัจฉริยะ เรื่องรัตนพงษ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ร้องเรียนให้ตรวจสอบมาตรฐานของรพ.พระราม 2</b> จะนำเรื่องเข้าคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน คณะที่ 1 ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการสถานพยาบาล เพื่อพิจารณาให้ความเห็น ได้มีการลงพื้นที่ไปสืบสวนพยานหลักฐาน รวมถึงสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเบื้องต้นพบว่ารพ.มีความผิดในประเด็นการรับและส่งต่อผู้ป่วยที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในพ.ร.บ.สถานพยาบาลฯ จึงสั่งให้ปรับปรุงมาตรฐานภายใน 15 วัน และในวันที่ 19 พ.ย. คณะอนุกรรมการฯ จะประชุมเพื่อหาแนวทางการสรุปบทลงโทษในประเด็นที่รอบด้านต่อไป ซึ่งประเด็นหลักอยู่ที่การตรวจสอบว่าขณะที่ผู้ป่วยเดินทางไปรักษามีแพทย์เวรประจำอยู่หรือไม่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สัญชัย ชาสสมบัติ รองเลขาธิการ สพล. กล่าวว่า ข้อมูลที่ นายอัจฉริยะ เรื่องรัตนพงษ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม เปิดเผยผ่านสื่อต่างๆ ว่าเมื่อดูดสารน้ำจากปอดพบปริมาณถึง 2 ลิตร ถือว่ามีภาวะปอดบวมเฉียบพลัน ซึ่งเป็นระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน เข้าข่ายผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ซึ่งการเอาผิดตามกฎหมายขึ้นอยู่กับพ.ร.บ.สถานพยาบาลฯ ส่วนแพทย์หรือพยาบาลหากมีความผิดต้องส่งเรื่องต่อไปยังสภาวิชาชีพ</p> <p>-เสนอข่าว นายอัจฉริยะ เรื่องรัตนพงษ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อ นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ ผอ.เขตบางขุนเทียน ขอให้ตรวจสอบใบอนุญาตก่อสร้างตัดแปลงอาคาร ตรวจสอบอาคาร และใบอนุญาตเปิดใช้อาคารของรพ.พระราม 2 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2557 เกิดเหตุไฟไหม้และมีผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย ซึ่งพบว่าไม่มีการติดตั้งสปริงเกอร์ ต้องการให้ตรวจสอบอาคารหลังเกิดเหตุว่ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วหรือไม่สำหรับรพ.สหวิทยา-การมะลิ ซึ่งเป็นรพ.ลูกในเครือของ รพ.พระราม 2 มีข้อสงสัยว่าทั้ง 2 รพ.ใช้แพทย์และพยาบาลปลอม เมื่อมีการรักษาไปเบิกเงินที่ สปสช. ซึ่งจะยื่นเรื่องตรวจสอบเช่นกัน พร้อมทั้งระบุผ่านเพจเฟซบุ๊ก ว่าจะร้องขอให้สธ.ทบทวนการต่อใบอนุญาตให้รพ.พระราม 2 ที่จะสิ้นอายุปีนี้ จนกว่าจะแก้ไขมาตรฐานสถานพยาบาล</p>
<p>เดลินิวส์</p> <p>เดลินิวส์</p> <p>บทบรรณาธิการ</p>	<p><b>คำวิจารณ์รพ.เอกชน</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า มูลนิธิเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมคำรักษาพยาบาลและค่ายาของรพ.เอกชน จนกระทั่ง กรมสบส. ท้าหรือกับกรมการค้าภายใน เห็นควรให้รพ.เอกชนร่วมทำบันทึกข้อตกลงนำรายชื่อยาพร้อมคำรักษาเผยแพร่ให้ประชาชนเปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจเข้าใช้บริการผ่านเว็บไซต์ คาดจะเริ่มมีผลบังคับใช้ภายในเดือน เม.ย. 2562 ขณะที่สมาคมรพ.เอกชนระบุว่าเข้าไปได้ยากเพราะการรักษาของแพทย์อาจแตกต่างกันในรายละเอียดและวิธีการ รวมทั้งที่ผ่านมา รพ.เอกชนคิดคำรักษาไม่เกินราคาที่ตั้งไว้ก่อนหน้า ทั้งนี้ แนวทางที่ 2 กระทรวงฯ ร่วมดำเนินการ หากเป็นการตั้งกรรมการชุดใหม่ ควรเปิดให้มีผู้แทนทุกภาคส่วนเข้าไปร่วมเป็นคณะทำงานด้วย และกรมการค้าภายในควรออกประกาศเป็นสินค้าควบคุมให้มีราคาเหมาะสมเป็นธรรม ยืนยันว่าหากไม่ทำ มูลนิธิฯ และเครือข่ายจะฟ้องต่อศาลปกครองและผู้ตรวจการแผ่นดิน</p> <p>-เสนอบทความว่า เห็นด้วยกับ นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช นายกสมาคมรพ.เอกชน ที่อธิบายเหตุผลและความจำเป็นของรพ.เอกชน ว่ามีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่ารพ.รัฐ เพราะเป็นทางเลือกในระบบการรักษา ช่วยลดความแออัดในรพ.รัฐ และกระจายโอกาสการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยที่รพ.รัฐไม่สามารถเข้าถึงได้ ซึ่งรพ.เอกชนต้องจ่ายต้นทุนเองทั้งหมด ทั้งนี้ คาดหวังว่ากรมการค้าภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สมาคมรพ.เอกชน ภาคประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง จะร่วมระดมปัญหา หากต้องเสนอให้คกก.กลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการกำหนดเป็นสินค้าและบริการควบคุม ก็ควรหาข้อยุติมีคำอธิบายต่อสังคม อีกทั้งจรรยาบรรณผู้ประกอบการวิชาชีพและผู้ประกอบการต้องทำจริง</p>
<p>เว็บไซต์ Hfocus</p>	<p><b>พ.ร.บ.คกก.นโยบายสุขภาพแห่งชาติ</b></p> <p>-เสนอข่าว กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ แถลงข่าว “จี क्रम.ถอนกฎหมายซูปเปอร์บอร์ดสุขภาพ” หรือร่าง พ.ร.บ.คกก.นโยบายสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยกฤษฎีกา</p> <p>นายนิมิตร เทียนอุดม ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ กล่าวว่า เป็นกม.ที่ให้อำนาจ คกก.นโยบายสุขภาพฯ มากเกินกว่าเหตุ ในการขึ้นระบบสุขภาพของประเทศ และลดรอนการบริการของบอร์ดสปสช.และบอร์ดอื่นในระบบสุขภาพ นอกจากนี้ โครงสร้างของคกก.นโยบายสุขภาพฯ 45 คน กว่าครึ่งหนึ่งเป็นชรก.ที่เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และยังมีกรรมการที่มาจากภาคเอกชน ทั้งหอการค้า นักธุรกิจ แต่กรรมการที่มาจากประชาชนมีน้อยมาก หากผ่านความเห็นชอบและบังคับใช้ จะกลายเป็นการทำลายระบบหลักประกันสุขภาพของประชาชน อาจนำไปสู่การแก้ไขให้ประชาชนร่วมจ่าย ณ จุดบริการ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ การเข้าถึงบริการ กระทบต่อหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของประชาชน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการ M2F คมชัดลึก มติชนออนไลน์ สปริงนิวส์ เนชั่นทีวี เว็บไซต์สนุก ไทยรัฐออนไลน์</p> <p>มติชน กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p>	<p><b>นักมวยเด็ก</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย และเปิดเผยว่า ที่ประชุมได้แสดงความกังวลและให้ความสำคัญร่วมกันในการพัฒนาการกีฬาทุกประเภท ที่ต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักกีฬามากขึ้น โดยเฉพาะนักกีฬากลุ่มเด็กและเยาวชน ควรพิจารณาการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาเสริมสร้างพัฒนาการสมรรถภาพร่างกายในวัยอันควรก่อนการเป็นนักกีฬา ขณะเดียวกัน การแข่งขันในวัยดังกล่าว จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม และมีมาตรการความปลอดภัยที่รัดกุมจากนายสนาม เพื่อมิให้ร่างกายได้รับผลกระทบ</p> <p>ด้านนางฉัตรสุตา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวว่า การได้รับบาดเจ็บทางร่างกายของนักมวยเด็ก เป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากกีฬามวยเด็กถือว่าขัดต่อหลักการของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child - CRC) ที่ระบุว่า เด็กจะต้องได้รับการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานให้มีชีวิตรอด และต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทำร้าย การล่วงละเมิด และการแสวงหาประโยชน์ในทุกรูปแบบ ดังนั้น การชกมวยของเด็กควรมีการป้องกันการบาดเจ็บบริเวณศีรษะ โดยเสนอให้มีการแก้ไข พ.ร.บ.กีฬามวย พ.ศ. 2542 ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546</p> <p>ด้าน รศ.นพ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ได้รณรงค์ล่ารายชื่อผ่านเว็บไซต์ <a href="http://www.change.org">www.change.org</a> เพื่อเรียกร้องให้กท.แก้ไข พ.ร.บ.มวย 2542 "เน้นสวยงาม จำกัดอายุ-แก้กฎกติกา" ห้ามเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ชกมวยไทยอาชีพ</p> <p>-เสนอข่าว รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก เปิดเผยผลงานวิจัยโครงการวิจัยและติดตามกลุ่มนักมวยเด็กศูนย์วิจัยสิรินธร จักรพันธ์ (ไอแมค) คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี โดยใช้เครื่อง MRI ขนาด 3 เทสลา ศึกษาความแตกต่างระหว่างสมองของเด็กที่ชกมวย (335 คน) กับเด็กทั่วไปที่สถานะทางการเงิน ทางบ้านและสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกัน แต่ไม่ได้ชกมวย (252 คน) พบว่า การชกมวยในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี มีผลต่อสมองของเด็ก คือ 1.ทำให้เลือดออกในสมองจากการถูกชกหัว ทำให้มีธาตุเหล็กสะสมซึ่งเป็นพิษต่อเนื้อสมอง 2.เซลล์สมองและใยประสาทฉีกขาด ถูกทำลาย ทำให้สมองไม่สามารถสั่งการได้ตามปกติ 3.ความจำลดลง นำไปสู่อาการบกพร่องทางปัญญา หรือภาวะสมองเสื่อม และระดับไอคิวของเด็กที่ชกมวยต่ำที่สุดในเด็กไทย และหากชกต่อเนื่อง 5 ปี จะน้อยกว่าเด็กทั่วไปเกือบ 10 คะแนน นอกจากนี้ ยังอาจส่งผลให้มีโรคทางระบบประสาท เช่น อัลไซเมอร์ หรือพาร์กินสัน ในอนาคต จึงอยากสนับสนุนการแก้ไข พ.ร.บ.มวยฯ ที่กำหนดอายุขั้นต่ำการแข่งขันมวย 12 ปีขึ้นไป ส่วนอายุ 12-15 ปี ที่ร่างกฎหมายเปิดให้เข้าแข่งขันได้ เสนอให้มีการปรับกติกาใหม่ที่จะไม่ให้เกิดการกระทุ้งรุนแรงต่อศีรษะและสมอง</p> <p>ด้าน ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดเผยว่า ระดับไอคิวเด็กไทยทั่วไปอยู่ระหว่าง 90-110 ซึ่งสามารถเรียนจบระดับอนุปริญญาตรีหรือปริญญาตรี ส่วนนักมวยเด็กที่ชกชกมากกว่า 5 ปี มีไอคิว 84 ซึ่งจะสามารถเรียนจบระดับมัธยมปลายเท่านั้น แนะนำเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี ควรฝึกมวยในเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพ และช่วงอายุ 13-15 ปี ต้องปรับเปลี่ยนกฎกติกาและหาอุปกรณ์และมาตรการต่างๆ ลดผลกระทบต่อสมอง มีการดูแลนักมวยหลังหยุดชกอย่างเหมาะสม สำหรับความเห็นของผู้แทนหลายกระทรวง ในการประชุมเรื่องมวยเด็ก ในส่วนของสธ. ได้ส่งแพทย์ไปประจำสนามมวย</p> <p>-เสนอข่าว นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.การท่องเที่ยวฯ ชี้แจงต่อที่ประชุม สนช. ว่า ครม.จะรับร่างนี้ไปศึกษาและเสนอกลับมาที่ สนช.อีกครั้งใน 30 วัน โดยมีสาระสำคัญคือนักกีฬามวยที่ประสงค์จะเข้าแข่งขันกีฬามวย ต้องขึ้นทะเบียนก่อนนายทะเบียน ผู้เยาว์ที่ประสงค์ขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬามวย ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน ห้ามมิให้ผู้จัดรายการแข่งขันกีฬามวยและนายสนามมวยอนุญาตให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี เข้าร่วมแข่งขัน เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ส่วนเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้ ฝ่าฝืนโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>
<p>เดลินิวส์ ผจก.ออนไลน์ เว็บไซต์ข่าวสด</p>	<p><b>ซองบุหรี่ปแบบเรียบ</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ในฐานะประธานคกก.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ (คผยช.) กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างอนุบัญญัติภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 รวม 2 ฉบับ ได้แก่ 1. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ และผลิตภัณฑ์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ยาสูบประเภทบุหรี่ซิการ์เรต พ.ศ.2561 โดยเปลี่ยนชุดภาพค่าเตือนพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบบนซองบุหรี่ซิการ์เรตชุดใหม่ รวมทั้งกำหนดให้ซองบุหรี่มีรูปแบบเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด และ 2.ระเบียบ คผยช.ว่า ด้วยหลักเกณฑ์ การเปรียบเทียบตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560</p> <p>ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คผยช. กล่าวว่า ระเบียบ คผยช.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จะทำให้การเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดบังคับใช้รวดเร็วขึ้น นอกจากตำรวจเปรียบเทียบปรับได้แล้ว ยังให้อำนาจเจ้าพนักงานอื่นเปรียบเทียบปรับได้โดยไม่ต้องส่งฟ้องศาล ซึ่งจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>
<p>ทีวีช่อง NBT เว็บไซต์ไทยเฮลท์</p>	<p><b>ประชุมปฏิรูประบบบริการพยาบาล</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ปฏิรูประบบบริการพยาบาล ในยุค DIGITAL HEALTH” พร้อมลงนามความร่วมมือการบริหารจัดการอัตรากำลังให้พยาบาลมีเวลาการปฏิบัติงานที่เหมาะสม กับผู้อำนวยการกองการพยาบาล และผู้บริหารการพยาบาลเขตบริการสุขภาพทั้ง 13 เขตสุขภาพ และมอบนโยบายในการปฏิรูปกำลังคนด้านสุขภาพ ให้มีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ รวมทั้งดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่ ค่าตอบแทน บ้านพัก และให้รพ.ทุกแห่งจัดระบบบริการที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข (Patient and Personnel Safety : 2P Safety) โดยกำหนดชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสมสำหรับพยาบาล และการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการให้บริการ ทั้งในรพ. ในชุมชน และการส่งต่อผู้ป่วย โดยสธ.ได้สนับสนุนความก้าวหน้าของพยาบาลวิชาชีพ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน</p>
<p>ทีวีช่อง 7 เดลินิวส์ แนวหน้า Chachoengsaonews เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ Voicetv กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p><b>สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพดี</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. ลงพื้นที่ห้างท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ธรณรงค์ ให้ประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารและกระเช้าปีใหม่ที่ดีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพดี (HEALTHIEST CHOICE) เพื่อลดความเสี่ยงโรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต หัวใจและหลอดเลือด โดยผลสำรวจคนไทยป่วยเป็นเบาหวานแล้ว 4,800,000 คน และมีอีก 7,700,000 คนที่เสี่ยง วันเบาหวานโลกปีนี้จึงมีประเด็นรณรงค์ครอบครัวสุขภาพใจห่างไกลโรคเบาหวาน เนื่องจากแนวโน้มอายุที่ป่วยเป็นเบาหวานน้อยลง และ 1 ใน 4 ไม่รู้ตัว สาเหตุของโรคมาจากทั้งพันธุกรรมและพฤติกรรมการกิน จึงต้องลดน้ำตาลลงและออกกำลังกาย</p>
<p>สำนักข่าวไทย bangkokbiznews เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>ข่าวสด เว็บไซต์ newtv</p>	<p><b>โรคเบาหวาน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ความผิดปกติที่เท้าของผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญ ผู้ป่วยเบาหวานจึงมีความเสี่ยงถูกตัดขามากกว่าผู้ป่วยที่ไม่เป็นเบาหวานถึง 25 เท่า โดยเฉพาะพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธด้วยโรคเบาหวาน รพ.สงฆ์จึงได้พัฒนาการดูแลพระสงฆ์อาพาธแผลเบาหวานที่เท้าแบบครบวงจร โดยเปิดบริการคลินิกเบาหวานทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี และคลินิกเท้าเบาหวานทุกวันพฤหัสบดี เพื่อดูแลพระภิกษุสงฆ์ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง และสามารถรักษาแผลที่เท้าให้หายเป็นปกติมากกว่า ร้อยละ 60</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก นพ.ชัยชาญ ตรีโจนวงศ์ ประธานวิชาการสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า สิ่งที่พบได้บ่อยในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน คือ ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ซึ่งผู้ป่วยบางรายลดขนาดยาลดน้ำตาลเพื่อเลี่ยงภาวะนี้ ทำให้ผลการรักษาระดับน้ำตาลในเลือดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาในระยะยาว ทั้งนี้ ภาวะดังกล่าวส่งผลกระทบต่อคุณภาพของชีวิตผู้ป่วยเบาหวาน 4 ด้าน ได้แก่ คุณภาพการนอนลดลง ผลกระทบการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง ผลกระทบต่อการเรียนและการทำงาน และสุขภาพโดยรวมของตัวผู้ป่วยเอง แพทย์ ผู้ป่วย และครอบครัวต้องช่วยกันลดความเสี่ยงการเกิดภาวะน้ำตาลต่ำ เพื่อให้การรักษาเกิดประโยชน์สูงสุด</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p><b>โรคมะเร็งปอด</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ปี 2557 มีผู้ป่วยมะเร็งปอดเพศชายรายใหม่ 9,779 คน หรือคิดเป็น 27.4 คนต่อประชากรแสนคน และเพศหญิง 5,509 คน หรือคิดเป็น 14.2 คนต่อประชากรแสนคน และในปี 2559 มีคนไทยเสียชีวิต 13,414 คนต่อปี</p> <p>นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งปอด คือ การสูบบุหรี่หรือรับควันบุหรี่ พันธุกรรม และสัมผัสสารก่อมะเร็งอื่นๆ ที่พบว่าเป็นสาเหตุได้บ่อยในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งปอด ปัจจุบันยังไม่มีการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดที่มีประสิทธิภาพในระดับประเทศ แต่มีคำแนะนำให้ผู้ที่มียาปัจจัยเสี่ยงสูงในการเกิดมะเร็งปอด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เข้ารับการคัดกรองเป็นประจำทุกปี และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การป้องกัน ด้วยการเลิกสูบบุหรี่ พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมใจต้านภัยมะเร็งปอดในเดือนพ.ย.</p>
<p>สยามรัฐออนไลน์ เว็บไซต์NewTV</p>	<p><b>เตือนโรคและภัยสุขภาพหน้าหนาว</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัมภางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมฯ ได้ออกประกาศเตือนเรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2561 ไปยังสสจ.ทุกจังหวัด สคร.ทั้ง 12 แห่ง และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ซึ่งโรคและภัยสุขภาพที่มีแนวโน้มจะพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในฤดูหนาว แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มโรคติดต่อ ได้แก่ 1.โรคหัด 2.โรคปอดอักเสบ 3.โรคไข้หวัดใหญ่ และ 4.โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน และกลุ่มภัยสุขภาพ ได้แก่ 1.การเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องเนื่องจากภาวะอากาศหนาว 2.การสูดดมก๊าซพิษและขาดอากาศหายใจจากเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส และ 3.การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงอากาศหนาวและหมอกจัด ทั้งนี้ ได้เตรียมดูแลประชาชนโดย 1.เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ของโรคในพื้นที่ 2.ควบคุมโรคในกรณีถ้ามีการระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ และ 3.การสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ความรู้แก่ประชาชน หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p>	<p><b>มาตรฐานรถฉุกเฉิน</b></p> <p>-เสนอบทความ ร.อ. นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สฟจ. ให้ข้อมูลว่ารถพยาบาลกับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน มีเป้าหมายการใช้ที่แตกต่างกัน แต่ลักษณะของตัวรถคล้ายกัน คือ เป็นรถตู้กับรถกระบะ หากรถที่ไม่มีไฟสีน้ำเงินหรือรถฉุกเฉินที่ใช้ในการขนส่งผู้ป่วยระหว่างรพ. จะมีมาตรฐานในเชิงข้อกำหนดหลายส่วน เมื่อนำมาใช้บริการทางการแพทย์ต้องกำหนดอุปกรณ์ เช่น เครื่องวัดความดัน อุปกรณ์ในการดูแลผู้ป่วย อุปกรณ์ติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย ฯลฯ ซึ่งหน่วยงานที่เป็นเจ้าของรถต้องกำหนดมาตรฐานเพิ่มเติมเอง นอกจากนี้ สฟจ.ยังกำหนดมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยของรถบริการทางการแพทย์ ทั้งเก้าอี้ที่นั่งของจนท.ภายในรถ เตียงนอนผู้ป่วย การจัดวางปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้มีความปลอดภัยสูง เข็มขัดนิรภัย การผูกมัดมัดตรึงอุปกรณ์เป้าหมายเพื่อป้องกันการตกหล่นเสียหาย ที่สำคัญ ช่วยรักษาชีวิตบุคคลภายในได้อย่างปลอดภัย รวมถึงมีการจัดอบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในรถพยาบาลอยู่เสมอ</p>
<p>เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p><b>ผลกระทบสุขภาพจากเสาสัญญาณมือถือ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการ กสทช. เปิดเผยว่า กสทช. จะเข้าพบผู้แทนองค์การอนามัยโลก เพื่อขอหารือเกี่ยวกับปัญหาและข้อวิตกกังวลของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพจากการตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อให้ได้ความชัดเจนว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากการตั้งเสามีผลกระทบต่อสุขภาพจริงหรือไม่ หากไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ กสทช.จะได้เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบเพื่อความสบายใจ</p>
<p>เว็บไซต์ไทยโพสต์</p>	<p><b>โรคหัดระบาดภาคใต้</b></p> <p>-เสนอข่าว มีรายงานจาก สสจ.ปัตตานี ระบุว่า มีเด็กเสียชีวิตจากโรคหัดใน จ.ปัตตานีอีก 1 ราย เป็นเด็กหญิงอายุ 1 ปี 2 เดือน ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด อยู่ที่หมู่ 4 ต.ประจัน อ.ยะรัง นับเป็นรายที่ 6 ของอำเภอยะรัง และเป็นรายที่ 7 ของ จ.ปัตตานี ไปรักษาที่ รพ.อำเภอยะรัง มีอาการหายใจเหนื่อย และมีโรคแทรกซ้อนปอดบวม แพทย์จึงส่งไปรักษาต่อที่รพ.ปัตตานี และเสียชีวิตในเวลาต่อมา</p> <p>ด้าน นายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะรัง เปิดเผยว่า ยังมีการแพร่ระบาดของโรคหัดใน อ.ยะรัง อย่างต่อเนื่อง และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม จึงได้ให้ทีม 4 เสาหลักในตำบล/หมู่บ้านทุกแห่ง ได้แก่ ผู้นำท้องถิ่น ทีมตำบล ทีมปลัดอำเภอ นายก อบต.บัณฑิตอาสา และรพ.สต. ช่วยกันลงพื้นที่เคาะประตูบ้านรณรงค์ให้เด็กได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดครบทุกคน ขณะนี้ฉีดได้แล้ว 92 เปอร์เซนต์ รายที่ปฏิเสธการฉีดวัคซีน ขอให้ 4 เสาหลักช่วยกันอธิบายให้ครอบครัวเข้าใจ</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p><b>วันโรค</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.พิเชียร วุฒิสถิธิญญา ผอ.รพ.ราชบุรี พร้อมด้วยแพทย์และพยาบาลเจ้าหน้าที่รพ.ราชบุรี ร่วมรณรงค์กิจกรรมตรวจสุขภาพโดยการฉายภาพรังสีทรวงอก ในโครงการ "รวมพลัง ยุติวันโรค รู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย" เพื่อเป็นผู้นำด้านดูแลสุขภาพแก่ประชาชน และเป็นการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมวันโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยง ตามแผนยุทธศาสตร์วันโรคระดับชาติ พ.ศ. 2560-2564 โดยมีเป้าหมายลดอุบัติการณ์วันโรคให้ต่ำกว่า 10 ต่อแสนประชากร</p>
<p>เว็บไซต์สยามรัฐ</p>	<p><b>อาหารกลางวันนักเรียน</b></p> <p>-เสนอสุกัปกรณ์สื่อโซเซียลแชร์ภาพอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแลเหลา ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล ที่ได้รับค่าอาหารและวัตถุดิบหัวละ 20 บาท แต่จัดอาหารได้หลากหลาย โดย น.ส.ฐานิสสา สาเบต นักวิชาการสาธารณสุข</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ชำนาญการ กล่าวว่า ได้ให้ความช่วยเหลือในการให้ข้อมูลและการเตรียมอาหารให้ลูกหลัก่อนามัย มีสารอาหารครบ 5 หมู่ ถูกต้องตามโภชนาการและวัยของเด็ก โดยเน้นอาหารที่มีอยู่ในท้องถิ่น และความสะอาด</p> <p>ด้าน นางสาวลี ลัดนาวงศ์ นายก อบต.กำแพง ได้ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 แห่ง รายงานให้ผู้บริหารและคณะกรรมการทราบเกี่ยวกับการเตรียมอาหารทุกมื้อให้นักเรียนทุกวัน โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการซื้อวัตถุดิบในพื้นที่ในราคาที่เหมาะสม ขณะที่ น.ส.ผาติมา ราชยา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแลเหลา ระบุว่า เป็นคนชอบทำอาหารและตกแต่งอาหารให้สวยงาม จึงนำมาทำให้เด็ก ๆ ที่กินข้าวยาก และศูนย์ฯ ยังได้เข้าโครงการส่งเสริมสุขภาพอีกด้วย</p>
ไทยรัฐ	<p><b>รณรงค์สวมหมวกกันน็อก รพ.ปากช่องนานา</b></p> <p>-เสนอข่าว น.พ.มณฑิเร เฟื่องสมบัติ ผอ.รพ.ปากช่องนานา จ.นครราชสีมา กล่าวว่า ได้จัดทำโครงการ "รพ.ปากช่องนานาปลอดภัย ต้นแบบของคนปากช่อง" เพื่อให้บุคลากรและผู้ใช้บริการตระหนักถึงความปลอดภัยของการสวมหมวกกันน็อก และการคาดเข็มขัดนิรภัย โดยที่ผ่านมาพบว่ามรณกรรมที่มารถมาติดต่อราชการจำนวนมากไม่สวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับเข้ามาบริเวณรพ. จึงมีมาตรการไม่ให้คนที่ไม่สวมหมวกนิรภัยและไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเข้ามาในรพ. ปากช่องนานา เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา พร้อมทำหนังสือไปถึงหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในพื้นที่ อ.ปากช่อง เพื่อขอความร่วมมือให้สวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัยเป็นตัวอย่างและเป็นต้นแบบแห่งความปลอดภัยด้วย</p>
ข่าวสด	<p><b>ศูนย์วิจัยนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผอ.ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ศูนย์ฯ จะร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดทำศูนย์วิจัยนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย โดยจะศึกษาวิจัยพฤติกรรมของคนไทยทุกระดับทั้งด้านลบและด้านบวก เพื่อหาแนวทางส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และแก้ไขปัญหาทางพฤติกรรมได้ตรงจุด โดยจะเน้นการส่งเสริมคุณธรรมในมิติ 4 ด้าน คือ มีวินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา รณรงค์และสร้างกระแสให้เกิดองค์กรคุณธรรม และยกระดับเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ รวมทั้งพัฒนาวิทยากรคุณธรรมจากองค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยในอนาคตจะมีหน่วยงานต้นสังกัดทำหน้าที่ร่วมกันรับรองมาตรฐานดังกล่าว อาทิ ก.พ.ร. รับรองคุณธรรมในระบบราชการ ก.ศึกษาธิการ รับรองสถาบันการศึกษาคุณธรรม ก.สาธารณสุข รับรองรพ.คุณธรรม เป็นต้น</p>
M2F	<p><b>MRT ตรวจสอบสุขภาพผู้โดยสารฟรี</b></p> <p>-เสนอข่าว MRT จัดกิจกรรม "M Care สุขภาพดี ชีวิตปลอดภัย" ตรวจสอบสุขภาพผู้โดยสารฟรี อาทิ ตรวจรักษาด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีน แพทย์แผนไทย แพทย์แผนปัจจุบัน และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ที่รถไฟฟ้า MRT สถานีลาดพร้าว ตั้งแต่วันนี้-16 พ.ย. 2561 เวลา 11.00-17.00 น. บริเวณทางออก 1 และ 4</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch